



สารอธิการบดี

เนื่องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกคนที่สมัครเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” (ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้) มีปรัชญาการดำเนินงานมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ “มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา” และอัตลักษณ์ คือ “ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มหาวิทยาลัยได้รับใช้ชาติบ้านเมืองมาครบ ๔๕ ปี และกำลังก้าวสู่วัยที่ ๔๖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ “มหาวิทยาลัยของประชาชน” เป็น “เสาหลักทางการศึกษาของชาติ” และเป็น “ที่พึ่งของชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก” จะเห็นจากที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างกว้างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ จัดศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นทั่วประเทศ จำนวน ๓๙ จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในภูมิภาคเลือกสอบ ณ ศูนย์สอบใกล้บ้าน นอกจากนี้ ยังได้ขยายการเรียนการสอนสำหรับชาวไทยในต่างประเทศใน ๓๒ ประเทศ และ จัดศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศต่างๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ และดำเนินการจัดสอบให้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคณะต่างๆ จำนวน ๑๒ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจบริการ สำนักจำนวน ๘ สำนัก และสถาบันจำนวน ๗ สถาบัน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี มีจำนวนรวม ๖๘ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่สนใจในคณะต่างๆ ได้ และหากประสงค์จะย้ายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทำได้

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเรียนแบบรายกระบวนวิชาได้ ซึ่งเป็นการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายกระบวนวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถนำจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับไปเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้

ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้ จะสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ก็ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ให้ครบถ้วน การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลางนั้นได้จัดระบบรับสมัครแบบ Super Service ซึ่งเป็นระบบที่สะดวกและรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

เมื่อสมัครเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ทุกคนก็จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยสมบูรณ์ ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาข้อมูลบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้รวมทั้งติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือ มีความเพียรพยายาม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า นักศึกษาจะสามารถศึกษาสำเร็จสมความมุ่งหวัง เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมในเวลาอันรวดเร็ว

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย รวมทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดอำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงประสบความสำเร็จ ความเจริญ มีกำลังใจแข็งแกร่ง มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน และสำเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ใฝ่เรียนพากเพียรและอดทน เปิดกว้างทางการศึกษาสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้เพิ่มภารกิจที่ ๕ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ได้จัดให้มีการสอนวิชา “ความรู้คู่คุณธรรม” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกระดับซึ่งจัดเป็นวิชาบังคับที่ทุกคนจะต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่เก็บค่าหน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อเสริมการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นผู้ซึ่งยึดหลักคุณธรรมนำชีวิตพร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยนำพาชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีผู้มียศศาสตราจารย์ในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดในระดับคณะ คือ คณบดี และผู้บริหารระดับภาควิชาคือ หัวหน้าภาควิชา นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ และระดับกอง ฯลฯ ตามลำดับชั้นการบริหารจัดการของหน่วยงานระดับต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญในการบริหารในหน่วยงานและโดยรวมเช่นกัน

บัณฑิตยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ควบคู่กับความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนานาชาติ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาได้หลายภาษา และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ อดทนต่อการบดขยี้ของศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข จะกล่าวเสมอว่า “ในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีวิสัยทัศน์ รู้เท่า ก้าวทัน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” นับว่าเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เร่งปรับบทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และประยุกต์ใช้หลากหลายอย่างเหมาะสม ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการบริหาร อีกทั้ง ได้ริเริ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ มากมายที่มุ่งสู่ความเป็นสากลเพื่อให้ทันกระแสโลกาภิวัตน์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพที่โดดเด่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็น “แหล่งชุมทรัพย์ทางวิชาการอันล้ำเลิศ” เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ ทุกระดับเพิ่มขึ้นหลากหลายหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยความคิดริเริ่มของอดีตท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ซึ่งทุกแห่งก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นการนำมหาวิทยาลัยไปสู่ท้องถิ่นส่วนภูมิภาคอย่างสง่างาม โดยยึดหลักตามแบบอย่างการพึ่งพาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งในส่วนกลางและขยายสู่ส่วนภูมิภาคอีก เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่น โดยอาจารย์เดินทางไปบรรยาย สด ณ จังหวัดนั้นๆ ทุกกระบวนวิชา มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังจัดให้มีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีอีก ๓๙ จังหวัด

ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสู่ต่างประเทศเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเช่นเดียวกับในประเทศ ทั้งนี้ โดยความคิดริเริ่มของอดีตท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และขยายการเปิดสอนระดับปริญญาโทใน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สำหรับโครงการปริญญาโทในต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้พนักงานสายการบินต่าง ๆ และชาวไทยที่ทำงานระหว่างประเทศสมัครเรียนในโครงการเดียวกันนี้ได้ปรากฏว่า มีชาวไทยทั่วโลก รวมทั้งพนักงานสายการบินจากหลายสายการบินได้ให้ความสนใจ ซึ่ขมยินดี และสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกสู่ต่างประเทศ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจำนวน ๓๒ ประเทศ และจัดศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น และกำลังขยายเพิ่มมากขึ้น การจัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ และดำเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติจัดตั้ง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีสำนักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้พัฒนาก้าวไกลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ เช่น การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการนักศึกษาฟังบรรยายสดทางอินเทอร์เน็ต บริการ Course on Demand บริการการเรียนการสอนแบบ e-Learning บริการ e-Books ตำรากระบวนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงฟรี จัดตั้งศูนย์การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Center) จัดตั้งสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing Center) ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่ได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนติดตั้งเป็นโครงข่ายฐานข้อมูลความรู้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาและทุกระดับ รวมทั้งมุ่งมั่นบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างไกล อีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และหลากหลายทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ และทั่วโลก เช่น “โซน” ซึ่ง อดีตท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ได้ริเริ่ม “โซนรามคำแหง” ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นำภูมิปัญญาที่ได้มีนักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึกจำนวนกว่า ๗๐๐ คน “โซนรามคำแหง” ได้จัดแสดงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการเร่งปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ทำให้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก บริเวณของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายที่ทันสมัย บรรยากาศเป็นมหาวิทยาลัยวิชาการ อีกทั้งภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัย ฯลฯ จากการที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถึง ๓ ครั้ง

ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยได้ปรับบทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ได้ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลก

ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนาเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน อย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะก้าวไกลได้ถึงเพียงนี้ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยผู้นำทางการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นผู้นำในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็นผู้นำการสอนทางไกล ผู้นำในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษา อีกทั้งได้นำการอุดมศึกษาไทยสู่สากลสามารถแข่งขันทางการศึกษากับนานาชาติได้ มีชื่อเสียงก้องเกียรติไกลไปทั่วโลกและกำลังก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกตามลำดับ

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาและผู้สนใจล้นหลามกันเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นจำนวนมากในทุกระดับการศึกษา ด้วยความมั่นใจในชื่อเสียงที่โดดเด่นและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การดูแลเอาใจใส่ที่มีต่อนักศึกษา และการที่มหาวิทยาลัยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างกว้างไกล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหาร และวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน มีคณะต่างๆ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คณะสื่อสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์	คณะธุรกิจบริการ	บัณฑิตวิทยาลัย

ปัจจุบัน มีสำนัก สถาบัน และศูนย์ต่างๆ ดังนี้

สำนักงานอธิการบดี	สำนักพิมพ์	สถาบันคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุดกลาง	สำนักกีฬา	สถาบันศิลปวัฒนธรรม
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	สำนักบริการข้อมูลสารสนเทศ	สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	สถาบันการศึกษานานาชาติ	ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันกฎหมายไทย
สำนักวิทยบริการ	สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สถาบันฝึกอบรม
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	สถาบันภาษา	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาถึงปัจจุบันประมาณแปดแสนคน จากวันที่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้วประมาณเจ็ดแสนคน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรมาแล้วกว่าสี่หมื่นคน นับว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลของชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งภาครัฐ เอกชนทั่วประเทศ และทั่วโลก อีกทั้งบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พิสูจน์ให้สังคมยอมรับและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อ

วิชาชีพที่ได้ศึกษาตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิต “บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” และมุ่งมั่นเพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า ให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ในวิชา ให้มีความก้าวหน้าเปี่ยมด้วยคุณธรรม นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สอดคล้องกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า “สร้างความรู้คู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายการเรียนการสอนกว้างไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาณาจักรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
๒. มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ
๓. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย
๔. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๕. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รามคำแหงสู่ ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทั่วโลก และกำลังขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษในจังหวัดต่างๆ ส่วนภูมิภาคในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท
๗. ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใน ๓๙ จังหวัดทั่วประเทศ
๘. จัดศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเทศต่างๆ กว่า ๔๑ แห่งทั่วโลกและกำลังขยายเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้นๆ
๙. ขยายการจัดตั้งคณะเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีจำนวน ๑๔ คณะและบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐. ขยายการจัดตั้งสถาบัน / สำนัก / ศูนย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมี ๒๐ หน่วยงาน
๑๑. บริการการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปทั่วประเทศ
๑๒. ขยายเครือข่ายให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน อย่างกว้างขวาง
๑๓. ขยายการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทุกระดับการศึกษา มีชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรียนที่สถาบัน การศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๔. ขยายการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม

จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการบริหารการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่นำภาคภูมิใจยิ่ง สามารถนำมหาวิทยาลัยไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของนานาชาติประเทศ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลัยของชาติไทยในสากล สามารถ นำพาการอุดมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย ช่วย สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น ศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของโลก

การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่มวลชนและ ลูกหลานชาวไทยทั่วแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทั่วโลก โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ก่อเกิดแก่ส่วนรวมและ ประเทศชาติเป็นสำคัญ ยึดหลักที่ว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ” ทั้งนี้เพื่อชาติไทยที่รักยิ่งของ พวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าก้าวไกลยิ่ง ๆ ขึ้นอย่างมั่นคง วัฒนา สถาพร สันติสุขสืบไป

www.ru.ac.th	เว็บไซต์หลักที่มีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
www.lib.ru.ac.th	เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
www.regis.ru.ac.th	เว็บไซต์สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
www.ram.edu	เว็บไซต์เกี่ยวกับ e-Learning ของมหาวิทยาลัย
www.techno.ru.ac.th	เว็บไซต์เกี่ยวกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นเว็บไซต์สำหรับถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ
www.rupress.ru.ac.th	เว็บไซต์ศูนย์หนังสือ ม.ร. (สำนักพิมพ์)
http://e-book.ru.ac.th	เว็บไซต์เกี่ยวกับตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
www.oas.ru.ac.th	เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ
www.stdaffairs.ru.ac.th/dss	เว็บไซต์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
www.iregis2.ru.ac.th	เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET

ข้อควรปฏิบัติ

1. เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ควรกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน
2. การติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเรียนทุกกรณีกับทางมหาวิทยาลัย โปรดแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องชัดเจน
3. ระเบียบการ ฯ เล่มนี้ต้องนำไปในวันสมัคร หากสูญหายหรือชำรุด ต้องซื้อเล่มใหม่ เพื่อให้เอกสารครบถ้วน และโปรดเก็บระเบียบการ ฯ นี้ไว้จนสำเร็จการศึกษา

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ดังนี้

ปราจีนบุรี	นครพนม	ลพบุรี	บุรีรัมย์	อุดรธานี
อุทัยธานี	สุโขทัย	นครราชสีมา	เชียงราย	พังงา
นครศรีธรรมราช	ขอนแก่น	หนองบัวลำภู	กาญจนบุรี	สงขลา
อำนาจเจริญ	ศรีสะเกษ	ชัยภูมิ	เชียงใหม่	
แพร่	ตรัง	เพชรบูรณ์	สุรินทร์	

(สอบถามรายละเอียดดูหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้า 97 - 98)

- หน่วยรับสมัคร(ส่วนภูมิภาค) ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร

อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยส่งเงินเป็นธนาคาณัติชุดละ 100.- บาท สั่งจ่ายในนาม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ. รามคำแหง จำหน่ายของถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร

ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241

วงเล็บที่มุมของ “สั่งซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”
โปรดแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

เอกสารชุดสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

- ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ม.ร.1) จำนวน 1 เล่ม
- ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
- แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
- แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค
- ใบส่งสื่อการสอน
- ใบสมัครสมาชิก “ข่าวรามคำแหง”
- ระเบียบประวัตินักศึกษา
- บัตรประจำตัวนักศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (บัตรชั่วคราว)
[เอกสารลำดับที่ 2 - 6 ตัดจากระเบียบการฯ (ม.ร.1)]

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

จ. 20 มี.ค. 2560 - อา. 2 ก.ค. 2560	จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)
จ. 20 มี.ค. 2560 - ศ. 16 มิ.ย. 2560	จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์
จ. 20 มี.ค. 2560 - ศ. 23 มิ.ย. 2560	รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์ (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
จ. 27 มี.ค. 2560 - อา. 2 ก.ค. 2560	รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทาง INTERNET (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
ศ. 2 มิ.ย. 2560 - จ. 5 มิ.ย. 2560	รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษา เทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการ ฯ (ครั้งที่ 1)
พ. 28 มิ.ย. 2560 - อา. 2 ก.ค. 2560	รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษา เทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการ ฯ (ครั้งที่ 2)
จ. 3 ก.ค. 2560	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ส. 17 มิ.ย. 2560 - จ. 19 มิ.ย. 2560	ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการ ฯ
ศ. 23 มิ.ย. 2560 - ศ. 28 ก.ค. 2560	ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์
พ. 17 ส.ค. 2560 - พ. 31 ส.ค. 2560	ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ทาง INTERNET
อ. 4 ก.ค. 2560 - จ. 25 ก.ย. 2560	บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
ส. 8 ก.ค. 2560 - อา. 15 ต.ค. 2560	บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการ ฯ
ส. 29 ก.ค. 2560 - อา. 30 ก.ค. 2560	ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 2559 ที่สาขาวิทยบริการ ฯ
ส. 26 ส.ค. 2560 - อา. 27 ส.ค. 2560	} วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 2559
ส. 2 ก.ย. 2560 - อา. 3 ก.ย. 2560	
ส. 4 พ.ย. 2560 - อา. 5 พ.ย. 2560	
ส. 11 พ.ย. 2560 - อา. 12 พ.ย. 2560	} วันสอบไล่ของ ภาค 1 / 2560
จ. 13 พ.ย. 2560	
	วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

โปรดทราบ

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เฉพาะกรณีไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (ดูหน้า 2)

หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนการวิชาทำายขึ้นไปโดยลำดับ เท่าจำนวนเงินที่ขาดหรือหากไม่ได้ส่งรณาคัด มหาวิทยาลัยจะถือสิทธิไม่พิจารณา และส่งใบสมัครกลับคืนผู้สมัคร

* การสมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการ ฯ สมัครได้ทั้งประเภทไม่ใช้สิทธิ์และใช้สิทธิ์เทียบโอน *

สารบัญ

หน้า

- สารอธิการบดี
- ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
- สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์	2
วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา	3
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ	4
ขั้นตอนการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต	5
คุณสมบัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	6
ข้อควรทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้สมัคร	7
การจำแนกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	8
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)	14
ตัวอย่างคำนำหน้านาม ชื่อยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)	15
การเทียบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	16
CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่ต้องเขียนลงในใบสมัคร	17
การเขียน ชื่อตัว - สกุล เป็นภาษาอังกฤษ	17
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา	
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา	18
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี	20
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)	22
ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	-
ใบสั่งสื่อการสอน	23
ตัวอย่างรณานัติคำสมัครและการจำหน่ายของจดหมายสำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์	24
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน	25
ใบสมัครสมาชิก “ข่าวรามคำแหง”	27
ตัวอย่างการระบายระเบียบเวียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)	28
แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	29
ชื่อย่อประเทศ 3 หลัก สำหรับการกรอกข้อมูลเชื้อชาติและสัญชาติ	30
สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	31
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ	33
ส่วนที่ 2 แผนกำหนดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร	
แผนกำหนดการศึกษาและวัน เวลาสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1	36
คณะนิติศาสตร์	37
คณะบริหารธุรกิจ	47
คณะรัฐศาสตร์	55
คณะสื่อสารมวลชน	63
สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของทุกคณะ	72

	หน้า
เอกสารที่นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ	74
ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ	74
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอเอกสารสำหรับผู้ปกครองที่ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน	74
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ควรทราบ	
ตัวอย่างบัตรประจำตัวนักศึกษาส่วนภูมิภาค (บัตรชั่วคราว)	76
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเก่า	77
การขอแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม และวัน เดือน ปีเกิด	78
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา	78
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา	78
ระบบการเรียนการสอน	79
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	79
สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา	80
หลักเกณฑ์การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	81
หลักฐานในการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	82
การจัดสอบ	82
ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล	83
กำหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	87
การรักษาสถานภาพนักศึกษา	88
การขอจบและเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา	88
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี	89
การบริการข้อมูลสารสนเทศ	91
สถานที่สอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	93
สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	97
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	98
วิธีการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	99
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ	99
ข้อปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขอใบรับรองสภา ฯ	100
ขั้นตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	101
คำชี้แจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์	
ประเภทไม่สำเร็จการศึกษา และสำเร็จการศึกษา	102
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	
รายชื่อกระบวนวิชาต่างๆ เรียงตามหมวดอักษร A - Z	104
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จะสมัครฝึกเรียนวิชาทหาร	108
การผ่อนผันการรับราชการทหาร	112
การบริการสำหรับนักศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาและกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)	113
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560	114
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา	
ระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560	129
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546	133
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522	136
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	137
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	
สำหรับผู้เข้าศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560	138
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560	140
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2553	142

	หน้า
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	144
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)	145
ประกาศ ม.ร.เรื่องการอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	146
ประกาศ ม.ร.เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จากสถานศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด	147
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม และยศ ของนักศึกษา	150
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร	151
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา	151
ประกาศ ม.ร.เรื่องห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่	152
ประกาศ ม.ร.เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออก ให้เหลือเพียงรหัสเดียว	153
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา	154
ประกาศ ม.ร.เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	155
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	157
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา	159
คำสั่ง ม.ร.เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	161
คำสั่ง ม.ร.เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2546	163
แบบยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา	165
ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง	166
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา	167
แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	168
ใบคำร้องขอรับเงินคืนหรือขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา	169
แบบใบคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค	171
ใบคำร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต/ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา	173
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิกชาวรามคำแหง	174
แบบแจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	175
คำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript) ส่วนภูมิภาค	176
คำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสุขภาพ และขึ้นทะเบียนปริญญาส่วนภูมิภาค	177
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) ส่วนภูมิภาค	179
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล คำนำหน้านาม และยศ	180
แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	181
แบบยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา	182
คำร้องแจ้งครบหลักสูตรนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	183
คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์	184
แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา	185
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	186
ตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา	ปกหลังด้านใน

คำเตือน

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม

อย่าปลอมแปลงเอกสาร - หลักฐานซึ่งใช้ประกอบการสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มหาวิทยาลัยจะส่งวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาที่ออกหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารฉบับนั้น

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรณีที่ผู้สมัครประสงค์ที่จะกลับมาสมัครใหม่ด้วยวุฒิการศึกษาที่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธินำผลการสอบนั้นมาเทียบโอนหน่วยกิตแต่อย่างใด

คำเตือน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครชำระทางไปรษณีย์เป็นธนาณัติให้ส่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เท่านั้น ห้ามมิให้ส่งจ่าย “ตัวบุคคล” หรือ “หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย” เพราะเงินของท่านอาจสูญหายได้

หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร หน่วยรับสมัคร(ส่วนภูมิภาค) อาคาร สวป. ชั้น 3 ตู๊ ปณ.1011 ปณ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10241 โทร. 0-2310-8624 ,FAX. 0-2310-8628

นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา
ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
และใบเสร็จรับเงินทุกครั้งในการเข้าสอบ

ในกรณีที่มิได้รับตารางสอบไล่รายบุคคลก่อนสอบ 2 สัปดาห์
ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ที่ <http://e-service.ru.ac.th/search/reginal1/index.php> หรือ
ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สอบ ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์